

Số: /BC-HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Điều 74, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban HĐND tỉnh theo dõi, khảo sát, thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa X.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. KHÁI QUÁT VIỆC TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

1. Việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá X

Tổng số ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X gồm 114 ý kiến, kiến nghị tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Giao thông, thủy lợi 39 ý kiến, kiến nghị (*chiếm 34,21%*); Nông, lâm nghiệp 19 ý kiến, kiến nghị (*16,66%*); Điện lực, viễn thông 13 ý kiến, kiến nghị (*11,4%*); Chế độ, chính sách 11 ý kiến, kiến nghị (*9,64%*); Đất đai - Tài nguyên - Môi trường 7 ý kiến, kiến nghị (*6,14%*); Y tế 3 ý kiến, kiến nghị (*2,63%*); Xây dựng 1 ý kiến, kiến nghị (*0,87%*); Thông tin, truyền thông 2 ý kiến, kiến nghị (*1,75%*); Lĩnh vực khác 18 ý kiến, kiến nghị (*15,78%*);

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tương đối tốt, chất lượng trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng được nâng lên, 114/114 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trả lời, có phương án giải quyết cụ thể. Đến thời điểm giám sát, số ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết là 98/114 ý kiến, kiến nghị (*chiếm 85,96%*); 09 ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết do nguyên nhân khách quan (*chưa bố trí được nguồn vốn hoặc chưa có điều kiện giải quyết*); 07 ý kiến, kiến nghị đang được UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết (*nội dung 07 kiến nghị được nêu cụ thể tại mục II*).

Một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản cần có thời gian, lộ trình hoặc cần được bố trí vốn mới có thể tổ chức thực hiện. Một số ý kiến mang tính góp ý, xây dựng đã được UBND tỉnh tiếp thu trả lời, giải thích thấu đáo. Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương đã được UBND tỉnh chuyển đến Đoàn ĐBQH tỉnh đề có ý kiến với các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết... Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được làm rõ và giải quyết kịp thời. Cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh giải quyết, trả lời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

2. Việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá X

Tại Báo cáo số 213/BC-HĐND ngày 02/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết từ kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá X trở về trước (*trình kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022*), Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ ra còn 16 ý kiến, kiến nghị cử tri chưa giải quyết xong.

Đến thời điểm giám sát, 10 ý kiến đã giải quyết xong, còn 06/16 ý kiến, kiến nghị đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xem xét, phối hợp giải quyết (*nội dung 06 kiến nghị được nêu cụ thể tại **mục III***).

II. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐANG TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TỈNH KHOÁ X

1. Các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết (07 ý kiến)

1.1. Ý kiến cử tri (xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông) đề nghị về việc bố trí phân đất của điểm Bưu điện văn hóa xã để xây dựng nhà văn hóa.

Ý kiến cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 782/BC-UBND ngày 02/12/2022 về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khoá X nhưng nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương, đến nay chưa có văn bản trả lời, cụ thể: Đất của điểm Bưu điện văn hóa xã thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, sau khi có đề nghị của UBND xã Mỹ Thanh, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã có các văn bản¹ báo cáo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, theo đó Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông nhưng đến nay chưa có văn bản trả lời.

1.2. Ý kiến cử tri liên quan đến hoạt động khai thác mỏ đá Kéo Pứt tại xã Nhạn Môn của Công ty TNHH Hải Nam (Công ty) quá trình khai thác, nổ mìn đá văng vào nhà dân gây mất an toàn cho người dân và gây khói bụi ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh mỏ.

¹ Văn bản số 159/BĐBK-KHKD ngày 10/02/2023 của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn về việc xin ý kiến điều chuyển một phần đất điểm bưu điện - văn hoá xã Mỹ Thanh cho UBND xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; Văn bản số 203/BĐBK-KHKD ngày 20/02/2023 của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn báo cáo bổ sung một số nội dung tại Văn bản số 159/BĐBK-KHKD ngày 10/02/2023 của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 10/11/2022 xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Hải Nam với số tiền 130.000.000 đồng. Tại thời điểm giám sát, tình trạng nổ mìn đá văng vào nhà dân vẫn tiếp tục xảy ra (*gần nhất là vụ việc diễn ra vào ngày 07/7/2023*), Công ty cho biết đã gặp gỡ hộ dân và thực hiện việc hỗ trợ bồi thường trên cơ sở thoả thuận; hiện nay đang thực hiện khắc phục các tồn tại như: Lập phương án và xử lý phân taluy đá có nguy cơ sạt, đá lăn gần đường giao thông; thực hiện công tác bảo vệ môi trường...

1.3. Đề nghị kiểm tra và có phương án giải quyết tình trạng: Đường Quốc lộ 3B đi qua thôn Xương Cưa (xã Sơn Thành, huyện Na Rì) có thiết kế công ngầm ngang qua đường, khi xe có trọng tải lớn đi qua tạo ra tiếng động lớn và làm rung, nứt tường đối với 03 hộ dân gồm: Hoàng Văn Hải, Hoàng Văn Chinh, Hoàng Văn Khánh (ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp thứ 11).

Qua giám sát, nội dung “Việc thiết kế công ngầm ngang qua đường chưa phù hợp khi xe có trọng tải lớn đi qua tạo ra tiếng động lớn và làm rung nhà dân xung quanh” đã được Sở Giao thông- Vận tải chỉ đạo khắc phục, giải quyết xong. Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, hiện trạng nứt tường của các hộ dân nêu trên cần được xem xét, làm rõ thêm nguồn gốc, nguyên nhân xảy ra. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xác định nguyên nhân gây ra tình trạng nêu trên.

1.4. Ý kiến đề nghị làm rãnh thoát nước trên tuyến ĐT258 đoạn từ nhà nghỉ Tuấn Trường đến trước quán Phôtô Trọng Quỳnh, tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

Qua giám sát, tuyến ĐT258 đoạn từ nhà nghỉ Tuấn Trường đến trước quán phô tô Trọng Quỳnh, tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể không có rãnh thoát nước như cử tri có ý kiến. Tuy nhiên, tại vị trí này không có mặt bằng thi công xây dựng rãnh thoát nước; UBND thị trấn Chợ Rã đã báo cáo với UBND huyện Ba Bể đề nghị với Công ty Điện lực Bắc Kạn có phương án di dời 02 cột điện tại địa điểm nêu trên để làm mặt bằng thi công xây dựng rãnh thoát nước.

1.5. Đối với ý kiến đề nghị xem xét, giải quyết dứt điểm công trình Bệnh viện đa khoa cũ đã bỏ hoang, lãng phí từ lâu.

Tại thời điểm giám sát, Sở Y tế đang phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn để lập hồ sơ chuyển giao về UBND thành phố quản lý theo quy định. Sau khi hoàn thiện các thủ tục chuyển giao, UBND thành phố Bắc Kạn sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án về đất đai theo quy định của pháp luật để giải quyết tình trạng này.

1.6. Đối với ý kiến đề nghị rà soát lại để xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho phù hợp.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn để làm căn cứ triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2023.

1.7. Đối với ý kiến đề nghị xem xét, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng chéo đối với 15 hộ dân thuộc thôn Bản Giềng, 32 hộ dân thuộc thôn Quan Nưa, xã Dương Quang với Lâm trường Bạch Thông.

UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 6404/UBND-NNTNMT ngày 28/9/2022 về việc giải quyết vướng mắc đất đai giữa người dân và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, trong đó giao công ty Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn chủ động rà soát, đo đạc xác định diện tích tiếp tục giữ lại để lập phương án sử dụng đất và phương án sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới; yêu cầu việc xác định giữ lại diện tích đất phải tạo được sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương. Tại thời điểm giám sát, chưa có kết quả giải quyết vướng mắc giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn và người dân. Do đó việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được thực hiện.

2. Các ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết do nguyên nhân khách quan

Trước và sau kỳ họp thứ 11, có 08 ý kiến đề nghị cấp điện lưới quốc gia đến các thôn, bản chưa có điện; đầu tư cột điện bằng bê tông, nâng cấp trạm biến áp để khắc phục tình trạng mất điện; giải quyết dứt điểm đối với cơ sở nhà, đất Nhà trẻ Minh Khai 2 đã bỏ hoang từ lâu... đã được Công ty Điện lực Bắc Kạn, UBND thành phố Bắc Kạn trả lời và có kế hoạch triển khai thực hiện khi bố trí được nguồn vốn.

Về ý kiến của cử tri việc tiếp tục điều tra vụ trâu, bò chết do ảnh hưởng chất độc xyanua tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn: Tại Công văn số 550/CAT-PV01 ngày 21/02/2023 của Công an tỉnh: Ngày 10/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án do đã hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can. Ngày 16/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra Thông báo số 05/TB-VKS đồng ý với quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, khi đủ căn cứ sẽ phục hồi điều tra, giải quyết theo quy định.

III. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐANG TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND TỈNH KHÓA X

Đến thời điểm giám sát, còn 06 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa X đang tiếp tục được UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết; các ý kiến, kiến nghị nêu trên liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác nhau, tính chất nội dung phức tạp, cần có thời gian để giải quyết dứt điểm, cụ thể:

1.1. Ý kiến đề nghị xây dựng cơ chế phối hợp giữa UBND các cấp với Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn trong quản lý các trạm bơm nước trên địa bàn.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng quy chế phối hợp. Công ty đã xây dựng xong dự thảo quy chế phối hợp và gửi xin ý kiến UBND các huyện, thành phố tại Văn bản số 176/VB-Cty ngày 30/5/2023. Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện để triển khai các bước tiếp theo.

1.2. Ý kiến đề nghị trả lại diện tích đất phân trường Nà Chia thuộc trường Tiểu học Tân Tiến do trước đây UBND xã Tân Tú mượn của người dân.

Ngày 13/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 100/STNMT-ĐĐ đề nghị Trường Tiểu học Tân Tiến phối hợp với UBND huyện Bạch Thông xác định nguồn gốc, giá trị tài sản và phương án xử lý tài sản trên đất; sau khi có phương án xử lý tài sản trên đất đề nghị Trường Tiểu học Tân Tiến và UBND huyện Bạch Thông báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết theo quy định, thời gian xong trước ngày 10/02/2023; ngày 17/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Công văn số 611/STNMT-ĐĐ đôn đốc triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả giải quyết.

1.3. Ý kiến của cử tri liên quan đến Dự án 513 trên địa bàn xã Mỹ Thanh và xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông

Tại báo cáo số 382/BC-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh, Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã cơ bản hoàn thiện, đang gửi và chờ cấp có thẩm quyền phúc tra, thẩm định, phê duyệt và bàn giao về cho địa phương để phục vụ công tác quản lý, trong đó phương án xử lý có thực hiện điều chỉnh một phần diện tích đất theo ý kiến cử tri cho phù hợp với thực tế.

1.4. Ý kiến cử tri liên quan đến việc chi trả tiền mua nghệ của Công ty nông sản Bắc Kạn tại huyện Pác Nặm

Hiện nay, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định pháp luật. Về phía Công ty Cổ phần nông sản Bắc Kạn, do việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hiện Công ty nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh để có thu nhập thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho các Tổ hợp tác trồng nghệ tại xã Cổ Linh nói riêng và các Tổ hợp tác trồng nghệ trên địa bàn huyện Pác Nặm nói chung.

1.5. Ý kiến cử tri phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn đề nghị xem xét giải quyết tranh chấp đất lâm nghiệp giữa Lâm trường Bạch Thông và người dân.

Ngày 27/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 3380/STNMT-ĐĐ về hướng dẫn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn thực hiện thủ tục về đất đai. Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn chưa lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

1.6. Ý kiến cử tri tổ Khuổi Mật, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn phản ánh ao và đất canh tác của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Minh bị đất đá từ kè sau Trường Trung cấp Y sạt lở, vùi lấp

Sau khi xem xét nội dung đề nghị của Ban QLDA ĐTXD tỉnh tại Công văn số 118/BQLDA-QLDAI ngày 24/02/2022; trên cơ sở nội dung tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 795/KH&ĐT-KTN ngày 31/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3595/UBND-TH ngày

08/6/2022, trong đó: Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD tỉnh, UBND thành phố Bắc Kạn, UBND phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn báo cáo, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo Mục 3, Văn bản số 213/STNMT-ĐĐ ngày 13/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo kết luận cuộc họp số 90/TB-UBND ngày 18/4/2019.

Sau khi xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sạt lở đất tại bãi đổ thải sau trường Trung cấp Y làm ảnh hưởng đến đất đai của người dân được làm rõ, UBND thành phố Bắc Kạn có trách nhiệm rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị chưa báo cáo UBND tỉnh, do đó ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Sau khi nhận được các văn bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao các cơ quan liên quan xem xét, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.

Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan đã tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri nêu. Các đơn vị đã thực hiện việc gửi trực tiếp văn bản trả lời đến cử tri có ý kiến, kiến nghị hoặc gửi về địa phương nơi cử tri cư trú để thực hiện việc niêm yết công khai văn bản trả lời cử tri theo quy định.

2. Tồn tại, hạn chế

- Một số ý kiến, kiến nghị giải quyết còn chậm và trải qua nhiều kỳ họp chưa được UBND tỉnh đưa ra giải pháp để giải quyết dứt điểm.
- Công tác phối hợp ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng, trách nhiệm trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa cao.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND tỉnh

- Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị tại **điểm 1, mục II và mục III** báo cáo này. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:

+ Chỉ đạo Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn và các tổ chức thủy lợi cơ sở trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

+ Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải: (1) Phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xác định rõ nguồn gốc, nguyên nhân nứt tường nhà 03 hộ dân tại khu vực Đường Quốc lộ 3B đi qua thôn Xường Cưa, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, có kết luận, trả lời ổn thỏa, giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri; (2) phối hợp với UBND huyện Ba Bể và các cơ quan, đơn vị liên quan có phương án xây dựng rãnh thoát nước trên tuyến ĐT258 đoạn từ nhà nghỉ Tuấn Trường đến trước quán phở Tô Trọng Quỳnh (*tiểu khu 2*). Trường hợp không thể giải quyết (*đối với cả 2 nội dung trên*) phải có kết luận, trả lời thỏa đáng, tuyên truyền cho người dân, cử tri tại khu vực biết.

+ Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoạt động khai thác mỏ đá của Công ty TNHH Hải Nam (*huyện Pác Nặm*), mỏ đá của Công ty Sơn Hà (*huyện Na Rì*), kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm.

+ Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Bạch Thông, trường Tiểu học Tân Tiến khẩn trương hoàn thiện các nội dung cần thiết, để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

- Kết quả trả lời, giải quyết cần tuyên truyền đến đông đảo cử tri, tránh để cử tri phản ánh nhiều lần qua các kỳ tiếp xúc cử tri. Văn bản chỉ đạo cần đặt ra thời hạn giải quyết để làm cơ sở đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

- Đối với các ý kiến, kiến nghị chính đáng mà chưa có nguồn lực để thực hiện, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, cân đối bố trí nguồn vốn; rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí, báo cáo UBND tỉnh để có phương án huy động các nguồn vốn hợp pháp để triển khai thực hiện.

- Kịp thời cập nhật nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của cơ quan Trung ương để thông tin cho cử tri biết.

2. Đối với Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, nhất là những vấn đề được kiến nghị nhiều lần, có thể lựa chọn nội dung để tổ chức giám sát chuyên đề nhằm giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa X của Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Đại biểu dự kỳ họp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- LDVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: HS, VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đông Văn Lưu